

# ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๒๐๘/๑๗



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง โครงการบ้านคนไทย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอความเห็น เรื่อง โครงการบ้านคนไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ความละเอียดจนแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของโครงการบ้านคนไทย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยขอเรียนว่า

๑. โครงการบ้านคนไทย เป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการของรัฐ ในประเด็นของการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน โดยส่งเสริมการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุที่มีความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ได้ประสานและบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย ในการสำรวจและวางแผนแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระยะยาว โดยมี "แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)" ซึ่งคณะกรรมการรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ มุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่มีมาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย และการมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยโครงการบ้านคนไทย มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว ซึ่งกระทรวงฯ จะได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจต่อไป

/๓.การดำเนินโครงการ...

๓. การดำเนินโครงการดังกล่าว ควรเน้นและให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าของการดำเนินการ มาตรฐานของที่อยู่อาศัยที่จะพัฒนาขึ้น และการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการให้มีความชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(อนันตพร กาญจนรัตน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๖๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๕ ๖๔๙๘